



ที่ ศธ ๐๖๒๒.๑๗/ว ๐๘๘๙

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ  
ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ๕๒๒๒๐

๒ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บทความย่อยผลงานทางวิชาการ จำนวน ๑ ฉบับ  
๒. แบบตอบรับผลงานทางวิชาการ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย นายคนองเดช ดาวสุข ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ วิทยฐานะชำนาญการ วิทยาลัยเทคโนโลยี และการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ ได้ดำเนินการจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อขอมิและเลื่อนวิทยฐานะ เป็น รองผู้อำนวยการวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โดยจัดทำผลงานทางวิชาการ เรื่อง “ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระบบทวิภาคี วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ”

ในการนี้ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ ใ้ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เพื่อเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการการศึกษาต่อไป ทั้งนี้ขอความกรุณาตอบรับบทความย่อยผลงานทางวิชาการดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายรุ่งโรจน์ อาริยะ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร:งานบริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ ๐ ๕๔๓๓ ๐๗๓๗

โทรสาร ๐ ๕๔๓๓ ๐๗๓๗

[www.egtechma.ac.th](http://www.egtechma.ac.th)

## บทคัดย่อ

ชื่อเรื่องวิจัย	ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระบบทวิภาคี วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ
ชื่อผู้วิจัย	นายคนองเดช ดาวสุข รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ
ปีการศึกษา	2563

งานวิจัยฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการตัดสินใจเลือกเข้ารับการศึกษต่อ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระบบทวิภาคี วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ 2) ศึกษาปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะและแนวทางในการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระบบทวิภาคี วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้วิธีการศึกษาวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) เก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้เครื่องมือ คือ แบบสอบถาม โดยมีประชากรทั้งหมด 227 คน ที่มาของกลุ่มตัวอย่างได้จากการเปิดตารางขนาดกลุ่มตัวอย่างสำเร็จรูปของ R.C.Krejcie and D.W.Morgan ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลจากนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระบบทวิภาคี วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ ปีการศึกษา 2563 จำนวน 144 คน เป็นกลุ่มตัวอย่าง ในงานวิจัยครั้งนี้ ได้รับแบบสอบถามกลับ จำนวน 142 ฉบับ

### ผลการวิจัยพบว่า

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 67.6 มีช่วงอายุ 18 ปี คิดเป็นร้อยละ 42.3 อยู่ในระดับชั้น ปวส.2 คิดเป็นร้อยละ 51.4 เรียนสาขาวิชาไฟฟ้า คิดเป็นร้อยละ 22.5 ภูมิลำเนาของนักศึกษาเป็นคนในตำบลแม่เมาะ คิดเป็นร้อยละ 32.4 ฐานะทางการเงินของครอบครัวอยู่ระหว่าง 10,001-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.4

ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระบบทวิภาคี วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ มีความคิดเห็นสำคัญ 6 ด้าน เรียงลำดับดังนี้ 1) ด้านความถนัดความสนใจในโปรแกรมวิชาเอก คือ รักและสนใจในโปรแกรมวิชาที่เลือกเรียน/โปรแกรมวิชาที่ทำหายสติปัญญาและความสามารถ 2) ด้านค่านิยมที่มีต่อสถาบัน คือ อาจารย์ในสถานศึกษามีชื่อเสียงทางด้านวิชาการ เป็นอย่างดี/สถานศึกษามีภาพลักษณ์ทางวิชาการดี 3) ด้านความมั่นคงและความก้าวหน้าในด้านอาชีพ คือ เป็นกรเรียนในสาขาอาชีพที่มีความมั่นคง/มีความก้าวหน้าต่อไปในอนาคตได้ง่ายทั้งในด้านการศึกษา และเห็นว่าการทำงานจะมีรายได้พิเศษ 4) ด้านความมีเกียรติยศชื่อเสียง คือ เป็นอาชีพที่มีเกียรติ ได้รับยกย่องนับถือ/ชื่อเสียงของสถานศึกษาทำให้นักเรียนอยากเรียนสายวิชาชีพ 5) ด้านบุคคลที่เกี่ยวข้อง

คือ เลือกรเรียนตามเพื่อน/ผู้อุปการะด้านการเงิน (ที่ไม่ใช่บิดามารดา) เป็นผู้ต้องการให้เลือกรเรียน 6) ด้านความจำเป็นบางประการ คือ วิทยาลัยเอกชนมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าวิทยาลัยรัฐบาล/ต้องการมีความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาที่เลือกรเรียนเพื่อการประกอบอาชีพ

ปัญหาและอุปสรรค ในการตัดสินใจเลือกรเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระบบทวิภาคี วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ คือ การเดินทางมาเรียน รถโดยสารมีน้อยต้องใช้รถจักรยานยนต์อาจทำให้เกิดอันตรายได้ง่าย ครอบครัวไม่มีใครช่วยงานบ้าน ค่าใช้จ่ายระหว่างเรียนค่อนข้างสูง สนใจที่จะทำงานในสถานประกอบการที่ดีในอนาคต

ข้อเสนอแนะแนวทางในการตัดสินใจเลือกรเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระบบทวิภาคี วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ คือ ต้องการมีรายได้ระหว่างเรียน มั่นใจว่าจบการศึกษาแล้วมีงานทำทันที หลักสูตรนี้เน้นการฝึกปฏิบัติจริงเพื่อให้นักศึกษาเกิดทักษะ ประสบการณ์ และสามารถออกไปประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ